

# สนุกดอทคอมเผย 10 อันดับสุดยอดข่าวน่าชื่นชม แห่งปี 2558



สนุกดอทคอมเผย 10 อันดับสุดยอดข่าวน่าชื่นชมแห่งปี 2558

เรื่องราวดีๆ ที่สร้างรอยยิ้มให้สังคมไทย

กรุงเทพ, 4 มกราคม 2559 – สนุกดอทคอม (Sanook.com) เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย เผย “10 อันดับสุดยอดข่าวน่าชื่นชมแห่งปี 2558” ที่คนไทยเฝ้าติดตามผ่าน Sanook! News สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวประทับใจและความมีน้ำใจของคนไทยในสถานการณ์ต่างๆ ที่เรียกรอยยิ้มและเสียงชื่นชมจากสังคมออนไลน์และออฟไลน์ช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจาก “10 อันดับสุดยอดข่าวน่าชื่นชมแห่งปี 2558” ที่เป็นไฮไลท์แล้ว สนุกดอทคอมยังได้รวบรวม 10 อันดับ “สนุก! สุดยอด” ที่สุดของทุกวงการ ที่ได้รับความนิยมจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อันดับต้นๆ ไว้ในหมวดหมู่ต่างๆ อีกมากมาย อาทิ “10 บุคคลวงการบันเทิงน่าชื่นชม” หรือ “10 การเปิดตัวสินค้าไอทีที่ระทึกใจ” เป็นต้น ผ่าน <http://www.sanook.com/hot/topten/2015> สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความสนใจของคนไทยที่หลากหลายตลอดปี 2558

พีชช ฮีโร่ของคนกระบี่ ช่วยนักท่องเที่ยวติดโคลน

เครดิตภาพ : Facebook Theerasak Saksritawee

พีชช หรือ นายชัช อุบลจินดา อายุ 44 ปี ฮีโร่ช่วยนักท่องเที่ยวติดโคลนดูบบริเวณริมแม่น้ำกระบี่ด้วยการนอนคว่ำลงบนโคลนเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้ง 2 ได้ปีนหลังขึ้นจากโคลนอย่างปลอดภัย ซึ่งในโลกออนไลน์ได้เผยแพร่คลิปดังกล่าว จนกระทั่งสื่อบทสารว่าบุคคลในคลิปคือ พีชชและสื่อต่างประเทศได้เผยแพร่ข่าวจนโด่งดังไปทั่ว พีชช ได้โล่เชิดชูเกียรติคุณงามความดี นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมในความมีน้ำใจของ พีชช และยกให้เป็นตัวอย่างคนไทยควรประพฤติปฏิบัติตาม

ชื่นชม จันท.สนามบิน ช่วยผู้โดยสารไม่ต้องทิ้ง “นมแม่”

เครดิตภาพ : Facebook gift.dolly

ชาวสังคมออนไลน์แชร์เรื่องราวประทับใจจาก เฟซบุ๊ก GiftZy Dolly เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนามบินดอนเมือง ที่ช่วยเหลือคุณแม่รายหนึ่งที่กำลังจะทิ้ง “นมแม่” เนื่องจากมีน้ำหนักเกิน ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ โดย

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทุกอย่างด้วยความเต็มใจและตั้งใจ จนกระทั่งคุณแม่รายนี้ไม่ต้องทิ้งนมเลยแม้แต่ถุงเดียว ทั้งนี้มูลนิธิศุภนิพนธ์แม่แห่งประเทศไทยได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวพร้อมระบุชื่อของพนักงานที่ทราบภายหลังคือ คุณวราภรณ์ แก้วเพชร เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจค้นฝรภ.ทตม. และฝากชื่นชมไปยังต้นสังกัดด้วย

เล็ก ผันเด่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุระเบิดราชประสงค์

เครดิตภาพ: Facebook Fundee Fundee Junyatanakron

ชาวเน็ตชื่นชมน้ำใจของ เล็ก ผันเด่น รวมถึงยกย่องเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่กู้ภัย แพทย์พยาบาล และพลเมืองดีทุกคนที่ได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดราชประสงค์ นอกจากนี้ ใหญ่ ผันดี ได้โพสต์ข้อความบอกว่า คนที่เห็นคือในจุดเกิดเหตุคือ เล็ก น้องชายฝาแฝดของเขา พร้อมกับบอกว่าในเหตุการณ์นี้มีอาสาสมัครมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ประชาชนที่เข้าช่วยเหลือ เสียสละ เสียชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่นอย่างเต็มที่และเต็มใจ ซึ่งการกระทำนี้ไม่ได้ต้องการสร้างภาพ แต่เป็นสำนึกต่อเพื่อนมนุษย์ที่เขาและน้องชายฝาแฝดได้ทำมานานกว่า 20 ปีแล้ว

แท็กชี้ชนแล้ว ทั้งจดหมายขอรับผิดชอบ

เครดิตภาพ: Facebook Puttipong Promasakha

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Puttipong Promasakha โพสต์เรื่องราวของแท็กชี้ที่ใจงาม นามว่า “บุญพิน” ชนแล้วไม่หนีแม้จะไม่มีใครเห็น ทั้งข้อความบอกจะกลับมารับผิดชอบ ซึ่งข้อความที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ได้โพสต์ไว้คือ “ชื่นชมน้ำใจไซเฟอร์ taxi คนนี้ครับรถ ผมจอดหน้าบ้านตอนเช้ามีด เค็มมารับผู้โดยสารบ้านตรงข้าม แต่กระเป๋าค่ายกไปโดนเกียร์ถอย ประตูเลยจางตันตัวเค็มและเกี่ยวกันชนผมขาดเลยโดยที่ผมยังไม่ตื่น.. เค็มเขียนจดหมายทิ้งไว้แล้วไปส่งผู้โดยสาร จากนั้นก็กลับมาขึ้นรถที่จอด พร้อมกับติดต่อประกันมาเสร็จ ผมตื่นมาเจอเค็มก็ขอโทษยกมือไหว้ ผมทราบเรื่องราวรู้สึกปลื้มใจที่มีคนดีจ๊ แบบนี้...ต้องปรบให้จริงๆ คนดียังมีอยู่ในสังคม

กู้ภัยหัวใจหล่อ ยืนบังฝนให้ศพกลางถนน

เครดิตภาพ: Facebook ตัน ปรากฏ

ภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์และได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก คือภาพของเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย 2 นาย ยืนถือป้ายบังฝนให้ศพอยู่บนถนน โดยเฟซบุ๊ก “ตัน ปรากฏเคเบิลทีวี” ได้โพสต์เผยแพร่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนราชพฤกษ์ ระหว่างรถเจ้าหน้าที่และแพทย์นิติเวช ฝนได้ตกลงมา อาสากู้ภัย 2 คนในภาพจึงเอาป้ายไปยืนบังฝนให้ร่างผู้เสียชีวิต อีกหนึ่งมุมที่อยากให้สังคมเห็นว่าอาสากู้ภัยที่เขาทำด้วยใจมันยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเห็น เขาเหล่านี้ไม่มีเงินเดือน ไม่มีสิ่งใดตอบแทนเขา นอกจากความสุขใจที่เขาเหล่านี้ได้ทำ ถึงแม้สุขนั้นจะต้องแลกมาด้วยความทุกข์ยากลำบากของตัวเอง เขาเหล่านั้นก็ทำด้วยใจ...หัวใจคุณหล่อมมาก

คุณแม่ยังสาวหอบลูกน้อยเข้าห้องสอบ

เครดิตภาพ: Facebook บ้านกาญจนาภิเษก กรมพินิจ

เฟซบุ๊ก “บ้านกาญจนาภิเษก กรมพินิจ” เผยภาพของนักศึกษาคนหนึ่ง ผู้ซึ่งไม่เคยละทิ้งบทบาทของแม่และนักศึกษา เธอได้พาลูกน้อยวัย 1 ขวบเข้าห้องสอบด้วย โดยภาพที่ปรากฏคืออุ้มลูกเอาไว้แนบอก พร้อมทำข้อสอบไปด้วย ซึ่งหญิงสาวคนดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความไว้ว่า “มาสอบกับแม่ตั้งแต่อยู่ในท้อง จนจะ 1 ขวบ เป็นความลำบากที่ภาคภูมิใจ มีพ่ออยู่นะคะ พ่อของลูกเป็นทหาร” ทั้งนี้ ชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพดังกล่าวต่างชื่นชมในความตั้งใจของคุณแม่ยังสาวคนนี้

สาวชื่นชมตำรวจ 191 ช่วยเหลือนาทีวิกฤติได้ทันท่วงที

เครดิตภาพ : Facebook Som Mangkhang Thankamon

สาวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 ระหว่างที่ขับรถหลงทางและอยู่ในเส้นทางที่เปลี่ยว โดยเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า “Som Mangkhang Thankamon” ได้เล่าเรื่องราวประทับใจตำรวจไทยใส่ใจประชาชนด้วยใจเกินร้อย เกิดเหตุฉุกเฉินกลางดึก บนเขา ถนนเปลี่ยวรอบตัวมืดสนิท ทันทีที่รับสายจากเรา ตำรวจถามว่าเกิดปัญหาอะไร อยู่ที่ไหน ซึ่งเธอไม่สามารถตอบได้เพราะรอบตัวมืดความมืด ตำรวจจึงแอดไลน์จากเบอร์ที่โทรเข้าทันที บอกให้เปิด GPS ในเครื่อง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามหาสาวคนนี้ก็ครบรถได้ภายใน 5 นาที เป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับคนบนโลกออนไลน์

ผู้โดยสารชื่นชม กัปตันตัดสินใจนำเครื่องบินวนกลับหลังเจอพายุ

เครดิตภาพ: Facebook หนุ่มมงคล ยองเพชร

โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพและข้อความจากเฟซบุ๊ก “คุณหนุ่มมงคล ยองเพชร” ที่ได้เล่าเรื่องราวขณะกำลังเดินทางด้วยเครื่องบินไปยัง จ.เชียงใหม่ แต่ระหว่างนั้นได้เจอพายุฝนกระหน่ำ ทำให้เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ ก่อนที่กัปตันจะตัดสินใจจากเครื่องบินกลับดอนเมืองอีกครั้ง แม้จะต้องเจอกับเสียงบ่นและต่อว่าจากผู้โดยสารบางราย แต่ในที่สุดก็สามารถนำผู้โดยสารเดินทางถึงเชียงใหม่ได้อย่างปลอดภัย โดยข้อความได้ชื่นชมกัปตันเที่ยวบินที่ SL8520 ที่ไม่เอาชีวิตผู้โดยสารทั้งหมดหลายร้อยชีวิตไปเสี่ยงอันตราย คุณคือหัวใจหล่อมากคุณคือพระเอกในใจของผมครับ กัปตันไทยไล่อันแอร์ SL8520

ภาพชายฉกรรจ์ช่วยสาวออกจากรถตกคูน้ำ

เครดิตภาพ: Facebook สามสิบ สิงหา

โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปที่ใช้ชื่อว่า “เห็นรียัง? #คนไทยไม่เคยทิ้งกัน!” ในภาพปรากฏเป็นรถเก๋งสีชาวดก

อยู่ในคูน้ำข้างทาง สภาพของรถล้อซีฟ้า และในภาพมีชายฉกรรจ์กว่า 7 คน กระโดดลงไปคูน้ำและได้รวมพลังกัน  
ดันรถเพื่อให้ตัวรถหงาย จากนั้นได้ทำการเปิดประตูและช่วยหญิงสาวออกจากตัวรถได้อย่างปลอดภัย ซึ่งคลิปดัง  
กล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมาก ว่าสังคมไทยยังไม่สิ้นน้ำใจของ  
พลเมืองดี

พยาบาลสาว ลงมือช่วยทำแผลคนเจ็บกลางถนน

เครดิตภาพ: Facebook อนุรักษ์ อนันตวิไลเลขา

คลิปที่น่าชื่นชมเป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์จากสมาชิกเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า “อนุรักษ์ อนันตวิไลเลขา” โดยภาพ  
เหตุการณ์ได้ปรากฏเป็นพยาบาลสาวคนหนึ่งกำลังทำแผลที่ศีรษะให้คนเจ็บกลางถนน รายงานระบุว่า เป็นอุบัติเหตุรถ  
ชน หน้าตึกทรู 2 ถ.พัฒนาการ ซึ่งในคลิปได้ระบุว่า พยาบาลท่านนี้ได้ผ่านมาเจอเหตุการณ์พอดี จึงได้เข้าช่วยเหลือ  
พร้อมกับหน่วยกู้ภัยปอเต็กตึ๊ง คลองตัน 006 จากนั้นนำคนเจ็บส่ง รพ.วิภาวราม เป็นที่เรียบร้อย...เรื่องามทั้งกายและ  
จิตใจจริงๆ

ติดตามสนุก! สุดยอด การจัดอันดับที่สุดแห่งปี 2015 ของทุกแวดวงที่คุณสนใจโดยสนุกดอทคอม ได้ที่  
<http://www.sanook.com/hot/topten/2015>

เกี่ยวกับบริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด

บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ สนุกดอทคอม (<http://www.sanook.com>) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.  
2541 มีกลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจเนื้อหาและบริการ (Content & Services) ประกอบไปด้วย ข้อมูลข่าวสาร  
และสาระบันเทิง (Infotainment content), ชุมชนออนไลน์และบริการออนไลน์ (Online community & services)  
บริการด้านมือถือ (Mobile application & Mobile content download) และบริการโฆษณาออนไลน์สำหรับธุรกิจ  
(Online Advertising for businesses)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

พรรณวลัย กิจนุรินทร์ ปิยพงษ์ มิดชิด

โทร. 02-833-3000 ต่อ 2234 โทร. 02-971-3711

อีเมลล์ [Panwalai@sanook.com](mailto:Panwalai@sanook.com) อีเมลล์ [piyapong@pc-a.co.th](mailto:piyapong@pc-a.co.th)